

ĐÊM VĂN NGHỆ

ĐỂ TƯỢNG NHỚ ĐẾN NGHỆ SĨ TRẦN HÙNG.

Đêm văn nghệ để tưởng nhớ đến Dược sĩ Trần Hùng, người anh cả của Ban Văn Nghệ Hiệp Hội Người Việt San Diego được tổ chức vào chiều Chủ Nhật 28 tháng 10 tại Trụ Sở Hiệp Hội Người Việt.

Với hơn 100 người tham dự, phần lớn là các thân hữu trong nhóm Nha Y Dược và bạn bè thân hữu trong gia đình Ds Trần Hùng.

Mở đầu là phần chiếu Slideshow những hình ảnh mà Ds Trần Hùng đã sinh hoạt với cộng đồng trong những ngày lễ hội như: văn nghệ Hội Chợ Tết, văn nghệ Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Sóng Thần Tsunami ở châu Á và Bảo Lụt Katrina ở Louisiana cùng sơ lược về cuộc đời của Ds Trần Hùng:

- Sinh năm 1944 tại Cần Thơ, tốt nghiệp Dược Sĩ tại Đại Học Dược Khoa Sài Gòn vào năm 1970, phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc Trung Uy, lấy vợ là Trần Thị Bích Thủy năm 1972, vượt biên cùng gia đình sang Mỹ năm 1978, năm 1981 học lại ngành Dược tại Samford University, Birmingham, Alabama, sau khi tốt nghiệp Đại Học ngành Dược tại Hoa Kỳ, Ds Hùng trở về sinh sống tại San Diego, mở nhà thuốc Tây tên “ BÌNH DÂN “.
- Qua đời ngày 2 tháng 9 năm 2007 tại bệnh viện Alvarado, San Diego.

Sau đó là phần văn nghệ bắt đầu với các em của Ds Hùng về từ Orange County với One Man Band Quang Võ và các ca sĩ Kim Yến, Liên Trần, Vân An, Kiệt Trần qua những bản nhạc êm dịu, loại nhạc nhẹ mà Ds Trần Hùng ưa thích hay trình diễn.

Tiếp nối chương trình là phần phát biểu của Tiến sĩ Lê Phục Thủy, cựu Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego, đại diện cho Hiệp Hội tuyên dương những hoạt động đóng góp hăng say về văn nghệ, xã hội của Ds Hùng đã giúp ích rất nhiều cho Cộng Đồng Người Việt San Diego.

- Dược sĩ Bùi Quang Tiến, cựu Chủ Tịch Hiệp Hội, nói chuyện với tư cách một người bạn thân giao, đã từng làm việc chung với nhau tại Nha Y Tế Công Cộng thuộc Bộ Y Tế VNCH từ năm 1973, sau đó lại có cơ may gặp lại nhau tại San Diego sau năm 1975 và cùng nhau đi học lại Dược Khoa tại Birmingham, Alabama và cùng hành nghề tại San Diego cho đến ngày Ds Hùng ra đi.
- Nha sĩ Nguyễn Kim Chân tâm sự: Ds Hùng là một người vui tính yêu đời, yêu văn nghệ, anh thường quan niệm “ đời người như một bức tranh vắn cẩu” vui đó buồn đó, anh thích sống làm sao cho vui vẻ và tạo được niềm vui cho mọi người. . .

Phần văn nghệ tiếp tục với: Ban Hợp Ca La Thứ, Ban Tam Ca Hương Xưa, Ban Văn Nghệ Tình Lính, Ban Hợp Ca Hiệp Hội Người Việt cùng One Man Band Đức Hưng, Ban Nhạc The Rose, Ban Nhạc Atlantic Brother và Ban Nhạc Moon River cùng với các Ca Sĩ: Thy Tự, Mai Uyên, Kim Loan, Châu Thi, Ngọc Hân, Ngọc Hoa, Thy Huệ, Tuyết Nhung, Rose Trần và bà Bs Đỗ Ngọc Thu.

Giọng ca Nam gồm có: Đoàn Thanh, Tuấn Anh, Dương Nghi, Minh Lương, Hoàng Quý, Phạm Trần Thế, Phạm Quang Anh, Bs Phạm Hữu, Trung Nguyễn, Anh Mạnh và Minh Tuấn.

Buổi văn nghệ diễn ra trong bầu không khí thật thân tình và ấm cúng cùng với những lời hát thật chân tình và cảm động.

Sau phần văn nghệ là lời cảm ơn của Bà Ds Trần Hùng: rất xúc động và cảm kích trước những thịnh tình của thân hữu, một đêm văn nghệ đã nói lên tất cả những tình cảm thân thương của bằng hữu dành riêng cho chồng bà, bà hứa sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để giúp cho Ban Văn Nghệ Hiệp Hội phát triển mạnh theo mong ước và hoài bảo của chồng bà lúc còn sống là: “ thực hiện một Ban Văn Nghệ kết hợp được tất cả anh chị em yêu thích văn nghệ tại San Diego để đi trình diễn miễn phí cho những sinh hoạt của những tổ chức thiện nguyện, bất vụ lợi trong cộng đồng”.

Được biết Ds Trần Hùng đã gây dựng Ban Văn Nghệ La Thứ của Hiệp Hội và góp mặt trong các sinh hoạt văn nghệ của Hiệp Hội kể từ năm 2004, và gần đây Ban Văn Nghệ La Thứ đã chính thức đổi tên là Ban Văn Nghệ Hiệp Hội Người Việt San Diego.

Và để duy trì tinh thần đó, Ban Văn Nghệ Hiệp Hội nhờ chuyển lời mời đến tất cả quý vị yêu thích văn nghệ và muốn đóng góp cho cộng đồng, xin liên lạc với Ban Văn Nghệ Hiệp Hội.

Phần cơm tối thân mật đã chấm dứt chương trình văn nghệ, BTC gửi lời cảm ơn đến tất cả các Ca Nghệ sĩ, các Ban Nhạc đã trình diễn hoàn toàn miễn phí cho Đêm Văn Nghệ Tưởng Nhớ Cố Nghệ Sĩ Trần Hùng.

Chương trình chấm dứt vào lúc 08 giờ 30 tối.

Anh Tuấn